
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 

 
******************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๒๖๑๔/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษา
          ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
   ๑.๒  การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ 
   เมื่อวันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
   ๓.๒  การติดตามการด าเนินงานของการวิจัย 
   ๓.๓  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   ๓.๔  โครงการ GSB Innovation Club 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑  (ร่าง)  ปฏิทินแผนงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๔.๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
          ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
   ๔.๓  ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร  การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและ 
          การก่อความไม่สงบ  ส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑๒ 
   ๔.๔  ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ๔.๕  ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและ 
          ขจัดการเลือกปฏิบัติ  โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติ 
          ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๔.๖  หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 
   ๔.๗  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
          ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
   ๔.๘  มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา 
          เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
   ๔.๙  การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการ
          พัฒนาและยกระดับต้นแบบมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค 
 
 
 



๒ 

 

   ๔.10 แผนการด าเนินงานการบริหารโครงการตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติค าขอตั้ง 
           งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2561  
   ๔.11 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเตรียมรับเสด็จ  
   4.12 รายงานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในการยกระดับหลักสูตรด้านการตลาด 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  (ร่าง)  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   
          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารนอกเล่ม) 
   5.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2561  
   5.3  การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ของพลเอกดาว์พงษ์    
          รัตนสุวรรณ   องคมนตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ 2 

เมื่อวันอังคารที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
 6 

ผู้มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร    อธิการบดี        ประธานกรรมการ 8 

๒.  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี      กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   รองอธิการบดี      กรรมการ 10 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์       รองอธิการบดี        กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์   รองอธิการบดี      กรรมการ 12 

๖.  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม    รองอธิการบดี      กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล    ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 14 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 
๙.  อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 16 

๑๐.  อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 18 

      และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 20 

และเทคโนโลยี      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 22 

๑๔. อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ็ญศรี  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู    กรรมการ24 

๑๖. อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน      กรรมการ 26 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 28 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 30 

๒๐. อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ          กรรมการ 
๒๑. นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร  รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 32 

๒๒. นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 34 

๒๔. นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางจ าปี  บุดดา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 36 

๒๖. นายสมประสงค์  โชคลาภ  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
     กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 38 



 

๒ 

 

๒๗. นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. นางสาวธนกมล  ธาราวุฒิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

๒๙. นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ) 
1. อาจารย์ดิเรก  พรสีมา    คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 6 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 8 

1. นางสาวพิมพร  ขาวเอ่ียม   นักวิชาการศึกษา 
 10 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐  น.    
รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม  จากนั้นจึงมอบหมายฝ่าย12 

เลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 14 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 16 

  1.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๒๖๑๔/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 18 

 ประธาน  กล่าวว่า  เนื่องจากนายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ได้
เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  และเห็นว่าต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน20 

อธิการบดีจะต้องมีการประสานงานและต้องรับผิดชอบดูแลบริหารงานด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งให้นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบาย22 

และแผน  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดอีีกต าแหน่งหนึ่ง     
มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 

  ๑.๒  การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 26 

 ประธาน  กล่าวว่า  ในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๓๘  แห่ง  มี  ๒  เรื่องที่  พลเอก ดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ    องคมนตรีที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย28 

ราชภัฏ ตัวแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  ๒๕๕๙  30 

จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และน ามาปรับกลยุทธ์ในโครงการต่าง ๆ
ตามแผนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การบริหารจัดการการด้านงบประมาณสอดรับกับ32 

พระราโชบาย  ยกตัวอย่างเช่น  งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจ านวน  ๓๘  ล้านบาท  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครได้รับ  ๓.๘  ล้านบาท  ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้รับการอนุมัติจัดสรรวงเงิน34 

งบประมาณไม่เท่ากัน  ซึ่งจะต้องก าหนดโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และลงพ้ืนที่จริงเพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ส่วนการผลิตบัณฑิต36 

และพัฒนาครู  ให้มุ่งเน้นไปที่การผลิตครูกับพัฒนาครูที่อยู่ในระบบซึ่งมีการส ารวจและมีการท าวิจัยร่วมกัน  



 

๓ 

 

ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงต่อไปนี้จะต้องพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร 
สนับสนุนกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยขับเคลื่อนการด าเนินการให้ไวที่สุดเพราะจะมีผลต่อการ2 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  จะต้องพัฒนาวิชาการ บุคลากร และปรับแผนงบประมาณ  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เรื่องการบริหารจัดการ   ต้องน ายุทธศาสตร์ ๑ – ๓  มาขับเคลื่อนให้มีธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  และ4 

เป็นเรื่องตามพระราโชบายที่ก าหนดไว้ ๒  ยุทธศาสตร์คือการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู   
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน  เพ่ือปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้6 

ชัดเจน  ซึ่งขณะนี้ก าลังปรับปรุงยุทธศาสตร์และออกเป็นประกาศให้มหาวิทยาลัยราชภัฏถือปฏิบัติ ในส่วน
ของการผลิตและพัฒนาครู  ได้จัดท าหลักสูตรครู ๕  ปีมาโดยตลอด  เนื่องจากคุรุสภาก าหนดมาตรฐาน8 

หลักสูตร  ๕  ปี  แต่เมื่อมีนโยบายในปี ๒๕๖๐  ให้เน้นครูที่มีคุณภาพ และให้ครูมีความโดดเด่นและความ
เป็นเลิศ  ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงคือมีการปรับหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยจัดให้จ านวนปีที่เรียน10 

มาก  เพราะฉะนั้นครู ๕ ปี ให้ปรับเป็น  ๔  ปี  จึงมีค าถามเพ่ิมเติมว่าบัณฑิตที่เรียน ๔ ปี  จากที่ผ่านมานั้น
ได้พยายามบูรณาการการเรียนการสอนให้มากที่สุด  และลดจ านวนปีให้มากที่สุด  เน้นการใช้ระบบดิจิตอล12 

ในห้องเรียนให้มากขึ้น  หากใช้วิธีการสอนแบบเดิมจ านวนปีจะเป็นเรื่องส าคัญ  แต่อนาคตผู้เรียนจ านวน
น้อยลงเพราะนักศึกษาเรียนและจะต้องไปท างาน แต่ขณะเดียวกันใช้เวลาเรียนนานก็จะมีปัญหาเช่นกัน  14 

และได้รับการแจ้งให้ปรับหลักสูตรเป็น  ๔  ปี  ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน  ซึ่งจะต้อง
หารือร่วมกันว่าจะท าอย่างไรให้หลักสูตร ๕ ปี  ปรับเป็นหลักสูตร ๔ ปี  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน16 

งบประมาณปี ๒๕๖๒ แต่หากหลักสูตรเสร็จก็ให้ถ่ายโอนไป นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๕ ปีและใกล้จะจบ
การศึกษาคงต้องให้เรียนไปตามเดิม  แต่หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงจาก  ๕  ปีเป็น  ๔  ปีให้เสร็จสิ้นภายใน18 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  คณะที่เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตก็จะมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการฝึกหัดครู  เพราะฉะนั้นจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  20 

๓๘  แห่งท าหลักสูตร  ๔  ปีร่วมกันโดยน าปรับจากหลักสูตร ๕ ปี   
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  เหตุผลที่แท้จริงยังไม่22 

ทราบแน่ชัด  แต่จากท่ีมีนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากที่ได้ประชุมร่วมกัน  ทราบ
ว่าประธานมีการปฏิรูปครูและได้หารือกันว่าจะหาแนวทางอย่างไรที่จะปรับหลักสูตรครูจาก ๕ ปีเป็น ๔ ปี  24 

ซึ่งพบว่าจะมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างเนื้อหาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเนื้อหาในหมวดวิชาชีพครู  แต่ยัง
ไม่ได้มีการประเมินว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร 26 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  มีการวิจัยของ TDRI ที่ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร คบ.  ๕  ปีเทียบกับ หลักสูตร คบ. ๔  ปี   ผลการวิจัยสรุปว่าผลลัพธ์ไม่แตกต่าง  28 

กัน  ทีมงานที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ได้ศึกษาถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากหลักสูตร ๔ ปีและหลักสูตร  ๕  ปี  พบว่านักศึกษา คบ. อยู่ในระบบทั้งประเทศประมาณ  30 

๔๐,๐๐๐  คน  ในแต่ละปีใช้งบประมาณในการจัดการเรียนรู้ปีละ  ๕,๐๐๐/คน  หากจบการศึกษาใน
ระยะเวลา ๔  ปีแล้วปีที่  ๕  ไดง้านท าทันทีโดยไม่ต้องเสียงบประมาณเพ่ิมอีก ๑  ปี  และนักศึกษามีงานท า32 

จึงเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา  ซึ่งมหาวิทยาลัยใหญ่เห็นว่าเมื่อไม่แตกต่างและผลที่ออกมาระหว่าง
หลักสูตร  ๔  ปีและ  ๕  ปี  และมหาวิทยาลัยใหญ่ค่อนข้างจะอึดอัดว่า  ๕  ปีซึ่งจะใช้เวลาในการฝึก34 

ประสบการณว์ิชาชีพมากเกินไป ๑  ปีการศึกษา   ผลจากการฝึกประสบการณ์ฯ เจตคติเปลี่ยนหรือเจตคติที่
ดีในเรื่องของความเป็นครูทีแ่ท้จริงหรือไม่นั้นไม่มีค าตอบ  แต่ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ต้องการให้36 

เป็นหลักสูตร  ๕  ปี  เพราะเชื่อมั่นว่าหลักสูตร  ๕  ปี  จะท าให้ครูมีศักยภาพ  ตัวชี้วัดที่ท าให้คณะผู้บริหาร



 

๔ 

 

ส่วนใหญ่เห็นชอบให้ลดเหลือ  ๔  ปี  คือ  ผลการประเมินนักศึกษามหาวิทยาลัยใหญ่ สาขาครุศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์  กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏผลออกมาว่าในเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยใหญ่มีคุณภาพ2 

มากกว่า  ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องรอคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม    
 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า  จากการ4 

ติดตามงานวิจัยเรื่องมหาวิทยาลัยของรัฐบาลด าเนินการวิจัยกับครู  ๔ ปีกับ  ๕  ปี  ประสิทธิภาพไม่แตกต่าง
กัน  โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในด้านการเรียนการสอนซ่ึงสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง  6 

 ประธาน  กล่าวว่า   กระทรวงศึกษาธิการได้วิเคราะห์หลายด้านแล้วเห็นว่าในด้านของงบประมาณ
คือถ้าเรียน ๕ ปีก็จะใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น  และขณะเดียวกันผู้ปกครองก็จะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจ  8 

เพราะที่จบการศึกษา ๔ ปีกับ ๕ ปีซึ่งไม่แตกต่างกัน  ส าหรับทั่วโลกจะเลือกเรียน ๔ ปี  จากนั้นไปท างาน
และมีการติดต่อว่าครูอยู่ในพ้ืนที่ใดให้เรียนกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและไปเพ่ิมเติมความรู้และท าให้การ10 

พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกิดมีประสิทธิผลหลังจากไปท างานแล้ว  ๑  ปี  แต่ผู้ที่เคยสอน  ๕  ปี
จะแจ้งว่าความรู้มั่นคง แข็งแรงตามสมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงาน  และนักศึกษาที่เก่งลึกแต่ไม่สามารถที่12 

จะบริหารการเรียนการสอนได้จึงเป็นปัญหา  รัฐบาลจึงให้เรียน ๔ ปีและให้ไปท างาน  จากนั้นก็ให้ศึกษา
เพ่ิมในระดับปริญญาโทหรืออาจจะเป็นการเรียนเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาด และนโยบายตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ14 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องพัฒนาครูในระบบที่ขาดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าการผลิตครู  เพราะฉะนั้น
คณบดีและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องต้องรับทราบและช่วยกันพิจารณา  จึงให้คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูและ16 

อาจารย์เข้าร่วมประชุมท าหลักสูตร  ๔  ปี  ในวันที่ ๖ – ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โดยปรับหลักสูตรจาก        
๕  ปี  เหลือ  ๔  ปี   เมื่อหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยจะโอนนักศึกษาเข้าไป  ฝากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน18 

ทะเบียนเมื่อมีการประกาศรับนักศึกษาต้องมีเงื่อนไขไว้  หากท าหลักสูตร ๔ ปีไม่ทันก็ให้ประกาศหลักสูตร 
๕ ปีแต่มีเงื่อนไขไว้ว่าจะสามารถโอนเป็นหลักสูตร 4 ปีได ้ 20 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 22 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑   
 เลขานุการที่ประชุม  เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุ ม                    24 

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ านวน  ๓๒  หน้า  
มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ 26 

 หน้าที่  ๐๑๖   บรรทัดที่  ๑๘  “บางหน่วยงานมีเกิน ๑๐ คน”  แก้ไขเป็น  “บางหน่วยงานมี 
   ไม่เกิน  ๑๐  คน” 28 

 หน้าที่  ๐๒๓ บรรทัดที่  ๒๙  “ซึ่งการประกาศไม่ต้องม”ี  แก้ไขเป็น  “ซึ่งการประกาศต้องม”ี 
 หน้าที่  ๐๒๓ บรรทัดที่  ๓๐  “ระเบียบอาจจะมีอ านาจหรือข้อบังคับ พรบ. หรือกฎหมายเห็น30 

   ด้วยว่าจะต้องพิจารณาว่าเป็นข้อบังคับหรือระเบียบ”  ให้ตัดออก 
 หน้าที่  ๐๒๓ บรรทัดที่  ๓๓  “ในเรื่องระเบียบหากจะ”  แก้ไขเป็น  “ในเรื่องนับว่า” 32 

 หน้าที่  ๐๓๒  บรรทัดที่ ๒๓  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า”  
   แก้ไขเป็น  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี สอบถามว่า”   34 

หน้าที่  ๐๓๒   บรรทัดที่  ๒๔  “จะลงตัวหรือไม่เพราะปกติจะเป็น”  แก้ไขเป็น  “ถ้าเป็นชั่วโมง
  น่าจะเป็น ๒ – ๖  และ  ๓ – ๙  จะท าให้จ านวนรายวิชากับจ านวนชั่วโมงลงตัว 36 

   เพราะแต่ละวิชาจะเป็น” 



 

๕ 

 

หน้าที่  ๐๓๒  บรรทัดที่  ๓๐  “เดิมจะตั้งไว้ว่าสอน ๑ วิชา ๒๐  สอน ๒  วิชา ๓๐ และสอน ๔ 
  วิชาขึ้นไป  ๕๐”  แก้ไขเป็น  “เดิมจะตั้งไว้ว่าสอน ๒ วิชาคิดเป็นร้อยละ ๒๐    2 

  สอน  ๒  วิชาคิดเป็นร้อยละ ๓๐  และสอน  ๔  วิชาขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๕๐”       
   4 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 6 

  ๓.๑  การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  สืบเนื่องว่า  ในการประชุมครั้งนี้ไม่มี8 

เอกสารรายงานการประชุม  เนื่องจากได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการรายงานเรื่องการ
พัฒนาอาจารย์/บุคลากร ซึ่งผลการพัฒนาอาจารย์/บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการนั้นยังมีผลเช่นเดียวกับ 10 

การประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เพียงแต่จะปรับเพ่ิมช่องสาขาวิชาให้เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ และจะ
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  ในส่วนของการประชุม กพว. ครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการประชุมที่มีผู้ขอ12 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากที่สุดถึง  ๕๐  คน  แต่ขอแจ้งให้ทราบว่าครั้งนี้หาผู้ทรงคุณวุฒิยากมาก  
เพราะแต่ละคนที่ส่งผลงานมาในช่วงนี้   ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาว่าเรื่องใดที่เกี่ยวกับท่าน  และบางท่านให้14 

ส่ง ๑ เล่มแต่ส่งถึง  ๑๐  เล่มและอาจจะต้องรอคิว  ซ่ึงตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 25๖๑  ในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมินการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการใหม่  ขอให้เน้นในเรื่องคุณภาพและตรงตามสาขาที่สอน 16 

หากไม่ตรงจะมีผลต่ออาจารย์ผู้สอนคือ หากผู้ทรงคุณวุฒิเลือกอ่านเฉพาะที่ตรงสาขาหรือบางท่านอาจจะ
อ่านทั้งหมดถึงแม้จะไม่ตรงสาขา  แต่ก็อาจท าให้เสียเวลาและอาจจะไม่ผ่านทั้งหมดทุกคน  ขณะนี้ประกาศ18 

ของ กพว. ปี ๒๕๖๑  จะเน้นเรื่องจริยธรรม  คุณธรรม  ทั้งผู้ตรวจผลงานและผู้เสนอผลงาน มีรายละเอียด
มาก  จึงขอแจ้งว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  อาจารย์ท่านใดที่จัดท าเอกสารพร้อมแล้ว20 

สามารถเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ทันท ี
มติที่ประชุม รับทราบ 22 

 
 24 

  ๓.๒  การติดตามการด าเนินงานของการวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  สืบเนื่องว่า  26 

รายงานการด าเนินงานของการวิจัยประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ขอเสนอการด าเนินงานของสถาบันวิจัย  ๓  
เรื่อง  ดังนี้ 28 

 (๑)  การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้เครื่องมือ EDGE Tools  เป็น
เรื่องการจัดท าแบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจเพ่ือสังคม  เป็นโครงการ30 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซึ่งเป็นการ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเป็นเลิศเรื่องการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน  สังคม  และ32 

ท้องถิ่น  ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ – ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  มีโครงการหนึ่งภายใต้ความ
ร่วมมือให้แต่ละมหาวิทยาลัยทดลองประเมินตนเองในการเป็นสถาบันศึกษาในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัย34 

พันธกิจเพ่ือสังคม  โดยใช้แบบประเมินที่สถาบันคลังสมองของชาติโดยการสนับสนุนจาก สกว.   ซึ่งในการ
ประเมินจะประเมินตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะหรือส านักวิชาหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน36 

ระดับเทียบเท่า  จึงน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านตอบแบบสอบถาม ขอให้
ส่งคืนที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือที่ส านักงานวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่  ๗  38 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 



 

๖ 

 

 (๒)  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พระนคร  จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และมีข้อเสนอแนะว่าต้องการ2 

ให้ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ  ไม่สามารถท าความเย็นได้เพียงพอ  และต้องการให้ปรับปรุงการบริหารเวลา
ให้เป็นไปตามก าหนดการ   4 

 (๓)  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม         
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมมี6 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และมีข้อเสนอแนะว่าควรเริ่มวางพวงมาลาเวลา ๐๗.๓๐ น. และควรแจ้ง
รายละเอียดการแต่งกายเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและสวยงาม 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 10 

  ๓.๓  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  สืบเนื่องว่า  ส านักงานประกัน12 

คุณภาพการศึกษา  ได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเสนอที่ประชุม  ซึ่งค าสั่งยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากบาง14 

ตัวชี้วัดยังไม่มีผู้รับผิดชอบ   
 ค าสั่งข้อที่  ๒  คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดท าเอกสารหลักฐานสาเหตุที่จะต้องมีกรรมการชุดนี้16 

เนื่องจากเมื่อมีการจัดท าเอกสารจะมีข้อสงสัยจะได้มีที่ปรึกษา  ทราบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับประเมิน ITA ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ จึงขอเสนอที่ประชุมให้คณะมนุษยศาสตร์และ18 

สังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในค าสั่งข้อ ๒.  คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดท าเอกสารหลักฐาน  เพราะ
หากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่เข้าใจในเรื่องใดก็จะสามารถมีที่ปรึกษาได้   และจะขอประสานกับคณะ20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือขอรายชื่อ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่  ๙.๒  การบริหารงาน  หัวข้อการปฏิบัติงาน O๑๓  ที่ประชุมครั้งก่อนมอบหมายให้22 

กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ  ได้หารือกันแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ  หากไม่แน่ใจ
ว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบให้ดูจากเอกสารหน้าที่ ๐๔๙ – ๐๕๘  ส าหรับ O๑๓ จะเป็นมาตรฐาน24 

การปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการ26 

ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) ส าหรับปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  กองบริหารงานบุคคล
เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้  หากจะเปลี่ยนควรเป็นหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ  28 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ทุกท่านเสนอชื่อผู้รับผิดชอบและประสานเป็นการภายใน 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะประสานเป็นการภายใน30 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากหน่วยงานไม่ตอบรับจะขอใช้ค าสั่งฉบับเดิม 
มติที่ประชุม รับทราบ  มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาประสานและด าเนินการต่อไป 32 
 
  ๓.๔  โครงการ GSB Innovation Club  34 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ส าหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ได้ท า
กิจกรรมไปแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลทั้ง  ๕  ทีม  ส าหรับรางวัลที่จะ36 

ได้รับมีดังนี้  รางวัลชนะเลิศ  ๑๐,๐๐๐  บาท  รองชนะเลิศ  ๕,๐๐๐  บาท  อันดับที่ ๓  ๓,๐๐๐  บาท  
และรางวัลชมเชย ๑,๐๐๐  บาท  โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  อาคาร38 



 

๗ 

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  และการกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่องนวัตกรรมเพ่ิม
คุณค่าสินคา้หรือบริการในท้องถิ่นและจังหวัด  จึงขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์  2 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ (ร่าง) ปฏิทินแผนงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    6 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ร่าง) ปฏิทิน
แผนงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งจะแตกต่างจากปฏิทินแผนงานประกันคุณภาพของ8 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จากเดิมเคยก าหนดให้มหาวิทยาลัยรับการตรวจประกันในช่วงเดือนกันยายนนั้น  
ท าให้การเตรียมเอกสารเป็นไปแบบกระชั้นชิดและไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ทัน  ดังนั้น ใน10 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอก าหนดปฏิทินแผนงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในช่วงเดือนมิถุนายน  
ระดับคณะในช่วงเดือนกรกฎาคมและระดับมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนสิงหาคม อาจจะเป็นช่วงปลายเดือน  12 

หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการตรวจประเมิน  มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการในส่วน
นี้ได้ทันและน าผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษารายงานลงในระบบ CHE QA ได้ทันก่อนวันที่ 30 14 

กันยายน  ซึ่งขณะนี้ได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคมไว้
เรียบร้อย 16 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 18 

  ๔.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 20 

 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามหนังสือของส านักส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ 22 

ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์  เพ่ือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 24 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป  ซึ่งประกาศฯ ได้ก าหนดให้ผลงานทาง
วิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต่อมาที่26 

ประชุม ก.พ.อ ได้มีมติเห็นชอบ โดยให้สามารถน าผลงานวิชาการนั้น มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นได้  โดยก าหนดระยะเวลาผ่อนผันในช่วงเปลี่ยนผ่านเกณฑ์เป็นระยะเวลา  3  ปี นับตั้งแต่28 

วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้ คือตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2561  แต่ทั้งนี้ต้องมีผลงานหลังจากได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมด้วย 30 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 32 

๔.3 ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและ 
การก่อความไม่สงบส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 12  34 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  เลขานุการที่ประชุม  แจ้งว่า  โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก  ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ36 

ส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่  12 ระหว่างวันที่  10 มกราคม ถึง วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมจ านวน  1  ท่าน  ท่านใดที่สนใจเข้ารับการศึกษาใน38 

หลักสูตรดังกล่าว  สามารถท าหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 40 



 

๘ 

 

 

๔.4 ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 2 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  เลขานุการที่ประชุม  แจ้งว่า  ส านักงานพัฒนา4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ทั้งนี้  หากหน่วยงานใดมีความสนใจจะเสนอรายชื่อผู้สมควร6 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติ   ให้เสนอผ่านมหาวิทยาลัย
และหากมีการเสนอรายชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ8 

พิจารณาต่อไป 
 ประธาน  กล่าวว่า  หากผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา10 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนดโดยตรวจสอบตามคุณสมบัติใน
เอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้  ได้ก าหนดว่าอายุต้องไม่ต่ ากว่า 40 ปีและไม่เกิน 57 ปี   12 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 14 

  ๔.5 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการ
เลือกปฏิบัติ  โดยไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 255816 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  เลขานุการที่ประชุม  แจ้งว่า  คณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ  แจ้งข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอ18 

ภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ   โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558  ซึ่งในรายละเอียดจะเป็นการแจ้งว่าปัจจุบันสังคมไทยจะไม่ได้มีเพียงเพศชายหรือเพศหญิง  20 

แต่จะมีเพศที่สามหรือเพศสภาพ  ซึ่งหมายถึง  การแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติหรือการแสดงบทบาทเพศ
ของบุคคลซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับลักษณะเพศโดยก าเนิดได้  ในรายละเอียดข้อเสนอแนะว่าด้วยแนว22 

ปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย
เรื่องการแต่งกาย  การจัดพ้ืนที่ที่เหมาะสม  การประกาศรับสมัครงานและการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน  24 

การใช้ถ้อยค า ภาษาและกิริยาท่าทาง  การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน  
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  จึงขอให้ผู้บริหารช่วย26 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบด้วย  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 28 

 ประธาน  กล่าวว่า  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ความเป็นธรรมและเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกของบุคคลเพศที่สาม  มหาวิทยาลัยจะจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์  30 

บุคลากร  นักศึกษาได้ถือปฏิบัติต่อไป    
มติที่ประชุม  รับทราบ 32 
 

  ๔.6 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 34 

 รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่  22  พฤษภาคม  2561  ได้มีมติเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร คือ 36 

1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2.หลักสูตรอุดมศึกษา  3. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ  4. วิทยากร 
ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ 5.หลักสูตรโค้ช   ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการ38 

อุดมศึกษา  ได้แจ้งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ในส่วนของหลักสูตรอุดมศึกษา  ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการน า
หลักสูตรดังกล่าวไปใช้  โดยพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดแนวทางในการน าหลักสูตร ไปใช้ 40 



 

๙ 

 

3 แนวทาง คือ 1. จ าท าเป็น 1 รายวิชา  จ านวน 3 หน่วยกิต  2. จัดท าเป็นหน่วยงานการเรียนรู้  3. จัดท า
เป็นวิชาเลือก  ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะก าหนดเป็นรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (GE)  2 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะว่า  เรื่องนี้คงต้องมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  หาก4 

มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ต้องมอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการ  แต่หากจะจัดให้เป็นรายวิชาเลือกเสรี  ต้องมอบให้แต่ละคณะไปด าเนินการ 6 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี  ประสานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่มีการบรรจุวิชาทุจริตศึกษา  8 

ในหลักสูตรการเรียนสอนแล้วบ้าง  เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
บรรจุลงในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป 10 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 12 
 

  ๔.7 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน14 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  เลขานุการที่ประชุม  แจ้งว่า  กรมบัญชีกลาง  16 

กระทรวงการคลัง  แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป   18 

 ประธาน  กล่าวว่า  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  เป็นกฎหมายที่น ามาใช้ก ากับการด าเนินงานของส่วนราชการ  ซึ่ง20 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยถูกก ากับโดยอธิการบดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นกลไกในการด าเนินงาน 
เมื่อรับรู้แล้วท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไข  ดังนั้น  บทบาทของกลุ่มตรวจสอบภายในจึงมีหน้าที่ในการ22 

ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขปัญหา  มิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด   
มติที่ประชุม  รับทราบ 24 

 
  ๔.8 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่26 

ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  เลขานุการที่ประชุม  แจ้งว่า  ส านักงาน ก.พ.ร  28 

แจ้งมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออก
ให้จากประชาชน) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการระยะสั้นให้แล้วเสร็จ30 

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2561    
 32 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 34 

๔.9 การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการพัฒนา 
และยกระดับต้นแบบมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค 36 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานการ
ประชุมเพ่ือลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการพัฒนาและยกระดับ38 

ต้นแบบมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค  ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยที่มหาวิทยาลัย



 

๑๐ 

 

นเรศวร เพ่ือพิจารณาลักษณะของการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการสร้างเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เครือข่ายภูมิภาค  ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  เมื่อวันที่  26  ตุลาคมที่ผ่านมา  จากผลการประชุมลักษณะของการจัดท าบันทึกข้อตกลง4 

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจะอยู่ในแนวทางการเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอรับรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้      ซึ่ง6 

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยแห่งชาติอยู่แล้วจึงสามารถดูแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ในฐานะพ่ีเลี้ยงได้   เป้าหมายคือการได้รับการรับรองมาตรฐานการวิจัยใน8 

คน  จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งรายละเอียดของการลงนามนั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 10 

 ประธาน  กล่าวว่า  ตามที่รายงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวรจะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในฐานพ่ีเลี้ยง  แต่อยากให้ช่วยกันพิจารณาว่าระหว่าง12 

นี้มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการลงพ้ืนที่ตามพระราโชบาย  จะเป็นการสร้างภาระให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่เนื่องจากได้กระจายพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มี14 

ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  16 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชี้แจงว่า  ในส่วนนี้
มหาวิทยาลัยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ  เนื่องจากการด าเนินการในส่วนนี้มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานอยู่18 

แล้วเพียงแต่คณะกรรมการเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเข้ามา20 

ช่วยในพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและระบบการด าเนินงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 22 

 ประธาน กล่าวว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 24 

 
๔.10 แผนการด าเนินงานการบริหารโครงการตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติค าขอตั้ง 26 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2561  

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ28 

ส านักงานอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท า30 

แผนการด าเนินงานการบริหารโครงการตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  และแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบแผนการ32 

ด าเนินงานฯ  ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเอกสารใบขวางที่หน่วยงานได้รับ ใน
รายละเอียดของแผนงาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรายงานผลการด าเนินงานต่อ 34 

สภามหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 คือเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม  2561  ซึ่งจะอยู่ในการประชุมประจ าเดือน
มกราคม  2562  และขอความกรุณาหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านก ากับติดตามการบริหารงบประมาณให้36 

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานฯ  สัปดาห์หน้ากองนโยบายและแผนจะส่งเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เป็นค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย 38 



 

๑๑ 

 

 ในส่วนของงบประมาณตามศาสตร์พระราชาจ านวน  38.9  ล้านบาท ได้ประชุมร่วมกับ 
รองอธิการบดี  โดยกองนโยบายและแผนได้ส่งเอกสารที่อาจารย์ได้เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ2 

งบประมาณและขออนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้กับรองอธิการบดีทั้ง 5 ท่านที่ท าหน้าที่
ดูแลก ากับแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่น าเสนอและรับรองโครงการ  หากเห็นว่า4 

ถูกต้องแล้วให้ส่งกลับมากองนโยบายและแผนเพื่อด าเนินการจัดท าใบขวางอนุมัติงบประมาณต่อไป   

 ประธาน  กล่าวว่า  ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา6 

รับรองเพ่ือรายงานต่อองคมนตรีในการตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน  ข้อมูลจะมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอให้รองอธิการบดีที่ดูแลก ากับพ้ืนที่ทั้ง 4 พ้ืนที่ให้8 

ความส าคัญ  ทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการให้มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งองคมนตรีจะทราบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 แล้ว  และ10 

ต้องการทราบละเอียดเพ่ิมเติมว่าจะด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร วัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดหรือไม่   โดยในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองนั้น  ดร.ถนอม 12 

อินทรก าเนิด  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ก าชับให้ตรวจสอบการ
จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพ่ือด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูของแต่ละพ้ืนที่14 

ด้วย  ซึ่งมีความส าคัญเชิงนโยบายมากขึ้นหากด าเนินการแล้วเกิดผลดีก็จะท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย 16 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 18 

๔.11 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเตรียมรับเสด็จ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  20 

แจ้งว่า  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือการเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในวันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ได้เคยไปร่วม22 

พัฒนาโรงเรียนดังกล่าวแล้ว  โดยมีทีมบรรณารักษ์เข้าไปด าเนินการปรับปรุงระบบห้องสมุด  แต่ส าหรับในปี
นี้  ส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับการให้บริการในส่วนดังกล่าวไว้   24 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ให้ข้อคิดเห็นว่า  การเตรียมการเพ่ือการรับเสด็จ
นั้น  หน่วยงานหลักท่ีต้องให้ความส าคัญในการเตรียมการคือส่วนบริหารงานของพ้ืนที่นั้น ๆ รวมถึงจังหวัดที่26 

ต้องเข้ามาดูแลทั้งในการส่วนของการเตรียมการและงบประมาณ  ซึ่งจังหวัดปทุมธานีไม่อยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  หากจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้บริการทางวิชาการในพ้ืนที่ดังกล่าว อาจจะ28 

ไม่เหมาะสม  แต่ในส่วนของส านักวิทยบริการฯ  อาจจะเข้าไปช่วยสนับสนุนในด้านอื่นเท่าที่จะด าเนินการได้
เท่านั้น 30 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  เสนอว่า  เนื่องจากส านักวิทยบริการมีภารกิจส าคัญที่จะต้องเข้าไป
ด าเนินการแทนที่ศูนย์ ITDS ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวไม่อยู่ในแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยที่จะ32 

เข้าไปให้บริการวิชาการ จึงขอให้ทบทวนการให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 34 

 
 36 

 



 

๑๒ 

 

  4.12  รายงานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในการยกระดับหลักสูตรด้าน
การตลาด 2 

 รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่งเป็นตัวแทนน าร่องในการพัฒนาหลักสูตร4 

การตลาด ร่วมกับสถานประกอบการบริษัทเบทาโกร จ ากัด(มหาชน)  ซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 
18  ตุลาคมที่ผ่านมา สรุปผลการประชุมว่ามหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมเป็นตัวแทนน าร่องจ านวน 10 6 

มหาวิทยาลัย จะเริ่มต้นด้วยการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง กับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีอ านาจลงนามจากบริษัทเบทาโกร จ ากัด(มหาชน) ซึ่งจะแจ้ง8 

ก าหนดการวันลงนามอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 10 

 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 12 

5.๑  (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารนอกเล่ม) 14 

  

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ตามเอกสาร16 

ประกอบการประชุมที่ได้น าเสนอเป็น (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความ18 

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  และวันที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 จะน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยง  และน าเสนอคณะกรรมการ20 

สภามหาวิทยาลัยต่อไป  ตามเอกสารที่ได้น าเสนอ  มหาวิทยาลัยก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก่ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎ  ระเบียบ22 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามตารางที่ได้น าเสนอในหน้า 10 เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ช่องแรกเป็นความ24 

เสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้  ในช่องที่ 2 เป็นรายการปัจจัยเสี่ยงที่ก าหนด  ช่องที่  3 เป็นระดับความเสี่ยงก่อน
จัดการความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ) ช่องที่  4 ระดับความเสี่ยงหลังจัดการความเสี่ยง (โอกาส X 26 

ผลกระทบ) และช่องที่ 5 ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดให้ลดลงจากเดิมให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่  5.1 เรื่องการ28 

บริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน  ข้อ 3 
ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และระบุ30 

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม  
พันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 32 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงคือคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ระดับความเสี่ยงเท่ากับ  15  ซึ่งมาจาก34 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับ 3 และผลกระทบระดับ 5  เมื่อได้จัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ แล้วพบว่า  ระดับความเสี่ยงเท่ากับ  10 โอกาสที่จะเกิดขึ้น36 

ลดลงเหลือระดับ 2 ผลกระทบระดับ 5  ซึ่งความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  ถึงแม้ผลการจัดการความเสี่ยงจะ
ลดลงแต่ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  ซึ่งในปีต่อไปมหาวิทยาลัยจะต้องน ามา38 

พิจารณาเพ่ือจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ความเสี่ยงด้านที่ 2  ความเสี่ยง



 

๑๓ 

 

ด้านการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงคือภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย  ในชีวิต   ทรัพย์สิน และ
ที่ดิน  ซึ่งความเสี่ยงอยู่ในระดับ 15  อยู่ในระดับสูง  ซึ่งหลังจากจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความ2 

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย ท าให้ผลระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ  
12 แต่ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงไม่สามารถยอมรับได้   ความเสี่ยงด้านที่ 3  ความเสี่ยงด้านการเงิน  4 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงคือความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ ซึ่งความเสี่ยงอยู่ในระดับ  
12 อยู่ในระดับสูง  ซึ่งหลังจากจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยท าให้6 

ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 10  ซึ่งโอกาสที่เกิดขึ้นลดลงจาก 3 เหลือ 2  แต่คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นยังรุนแรง  จึงก าหนดระดับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเป็นระดับ  5  ถึงแม้8 

ระดับความเสี่ยงจะลดลงจาก 12 เหลือ 10  แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  และความเสี่ยง
ด้านที่ 4  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงไว้   2 10 

รายการคือ การไม่ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เนื่องจากการไม่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด  ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 15 ระดับสูง หลังจากท่ีได้มีการจัดการความ12 

เสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับ  8  ซึ่งความ
เสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม  ส่วนปัจจัยเสี่ยงรายการที่  2 คือ 14 

นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 
12  ระดับสูง  หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ท าให้16 

ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับ 8  ซึ่งความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการ
ควบคุม  จากข้อมูลที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทั้ง 4 ด้านลดลงทั้ง 4 ด้าน18 

ซึ่งจะได้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยงต่อไป  
ประธาน  สอบถามว่า  ตามข้อมูลที่น าเสนอ  ทราบได้อย่างไรว่าระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ จะ20 

ลดลง 
รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  จากข้อมูลที่น าเสนอแสดง22 

ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง  เช่น  การเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย   2  ครั้งที่ผ่านมา  
มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมได้ไม่ให้เกิดเพลิงไหม้   จึงท าให้ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่24 

ระดับ  15  เหลือเพียงระดับ 12  โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย  ไว้ที่ส านักงานอธิการบดีเป็นประจ าทุกปี  26 

ดังนั้นจึงเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงในเรื่องภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย  ในชีวิต   ทรัพย์สิน และ
ที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลดลงจากระดับ 5 เหลือเพียงระดับ  4   ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้านกฎ 28 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องการไม่ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
เนื่องจากการไม่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยได้บริหารความเสี่ยงโดย30 

การจัดท าเป็นประกาศเพ่ือขยายระยะเวลา  ซึ่งเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีอาจารย์ที่
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้เพ่ิมขึ้นมากกว่า  50  ท่าน  จึงท าให้โอกาสที่เกิดความเสี่ยงในเรื่องนี้ลดลงจาก32 

ระดับ 3 เป็นระดับ 2  และผลกระทบที่ก าหนดไว้ระดับ 5  ลดลงเป็นระดับ 4 ด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม 34 

ประธาน สอบถามเพ่ิมเติม  เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าจากผลการ36 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรใดบ้างท่ียังพบปัญหา  



 

๑๔ 

 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  รายงานว่า จากผลการประเมิน
คุณภาพมหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีเพียงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาธุรกิจบัณฑิตเพียง 1 2 

หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 81 หลักสูตร  ที่มีปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  4 

ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดว่ายังมีหลักสูตรอ่ืนอีกหรือไม่ที่ยังมี
ปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  ซึ่งจากผลการประเมินพบว่ามีปัญหา6 

เพียงแค่หลักสูตรเดียว แต่ข้อมูลจริงอาจจะมากกว่า  1  หลักสูตร  ดังนั้นจึงต้องช่วยกันตรวจสอบและ
ด าเนินการก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก  เพราะหากมีการตรวจพบภายหลังก็จะมี8 

ปัญหาต่อผลการประเมินของมหาวิทยาลัยและแก้ไขได้ยาก จึงขอให้ทุกคณะได้ช่วยกันตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งและในส่วนของปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน  พิจารณาจากข้อมูลใดจึงมีความเสี่ยงลดลง 10 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  การประเมินปัจจัยเสี่ยงด้าน
การเงินและงบประมาณ  มีความเสี่ยงลดลงเนื่องจากข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน12 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้รับ
คะแนนประเมิน  80.55  เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลงจากการ14 

ที่มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงินและงบประมาณผ่านหน้าเว็บไซต์มากขึ้น  แสดงถึง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  16 

ประธาน  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  จากการที่มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  ท า18 

ให้ผลการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณมีระดับความเสี่ยงลดลงในเรื่องของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง จึงควรท าเป็นหมายเหตุไว้เพ่ือให้สามารถตอบค าถามของสภามหาวิทยาลัยได้ 20 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  จากผลการติ ดตาม
แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสทางด้านการเงินและงบประมาณ  พิจารณาระดับผลกระทบเดิม22 

ก าหนดไว้ที่ระดับ 4  เมื่อมีการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแล้วผลกระทบ
กลับเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 5  ในส่วนที่เป็นข้อมูลบรรยายถูกต้องหรือไม่  24 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ค าอธิบายหรือความหมาย
ของระดับผลกระทบถูกก าหนดไว้ว่า  ระดับ 5  หมายถึง  กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย/มี26 

ความเสียหายอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการน้อยมาก (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)  คือเป็น
รูปแบบที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 28 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ  เสนอว่า  เนื่องจากรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใสทางด้านการเงินและงบประมาณ  หากเกิดเหตุแล้วผลกระทบจึงมีความ30 

รุนแรงอยู่ในระดับ  5  ดังนั้นระดับความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นจาก  4  เป็น  5 เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วแต่
ไม่ต้องน าค านิยามมาใส่ไว้ในตาราง  แต่ให้คงข้อความที่เป็นหมายเหตุของผลกระทบที่ก าหนดไว้เช่นเดิม  ที่32 

ได้หมายเหตุไว้ว่า  ระดับผลกระทบสูงขึ้นจาก 4 เป็น 5  เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจัง  หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็น34 

อย่างมาก 
รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  กล่าวว่า การน าเสนอรายงานต่อ 36 



 

๑๕ 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยงในวันพรุ่งนี้  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะ
ตัดค านิยามความหมายของระดับคะแนนในแต่ละช่องออกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร2 

มหาวิทยาลัย  
 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ4 

ส านักงานอธิการบดี  สอบถามเพ่ิมเติม  ปัจจัยเสี่ยงเรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  จากข้อมูลผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  6 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  81  หลักสูตร  และไม่ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตรนั้น  ข้อมูลดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งมีข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในเว็บไซต์8 

ของ สกอ.แล้ว  ซึ่งข้อมูลของการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น  สกอ.ใช้เรื่องของการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรหรือค่าคะแนนที่ได้รับ  เพราะมีข้อสังเกตจากวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับคะแนนผลการประเมิน10 

คุณภาพการศึกษาในระดับพอใช้และน้อย  หากพิจารณาจากค่าคะแนนที่มหาวิทยาลัยรายงาน สกอ.จะมี
หลายส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงอยากทราบรายละเอียดว่า สกอ.พิจารณาจากส่วนใดบ้าง 12 

  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ชี้แจงว่า  ในส่วนของการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบนั้น  จะใช้14 

เกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จะไม่มีผลในการท าให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  นอกจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มี16 

คะแนนเป็นศูนย์ (0) จะท าให้หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินซึ่งจะปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลของ สกอ.   ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมินแต่ละหลักสูตรที่ต่ ากว่าระดับดีหรือ  3.01  ให้มหาวิทยาลัย18 

ด าเนินการเพ่ือให้มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับดี  และหากผลการประเมินของหลักสูตรนั้นต่ ากว่า   3.01 
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี  ในปีที ่3  สกอ.จะเข้ามาประเมินหลักสูตรเอง  20 

   นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ส าหรับหลักสูตรที่พบว่ามีผลการประเมินต่ ากว่า 22 

3.01   นั้น  มหาวิทยาลัยต้องก ากับและติดตามเพ่ือแก้ปัญหาจึงเห็นว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังอยู่ระหว่าง
การท าแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงอยากให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าไปอยู่ในแผนที่ก าลังด าเนินการ24 

ด้วย 
  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ในการประชุม26 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประจ าเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาได้อนุมัติให้น าหลักสูตร 7  หลักสูตรที่ม ี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่ ากว่า 3.01 เข้าชี้แจงและรายงานแผนการพัฒนาคุณภาพของแต่ละ28 

หลักสูตรในที่ประชุมด้วย  ซึ่งยังไม่สามารถรายงานได้ครบทั้ง  7  หลักสูตร  ซึ่งจะได้รายงานต่อเนื่องอีกครั้ง
ในวันที่  16 พฤศจิกายนนี้   30 

  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ผลคะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตรนั้น  เป็นกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแต่ละ32 

สิ่งที่อยากให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการดูแลหลักสูตรแต่ละหลักสูตรตระหนักถึงเกณฑ์ในการก ากับ
มาตรฐานการประเมินของหลักสูตร  ซึ่งหากไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะท าให้หลักสูตรไม่ผ่านการ34 

ประเมิน ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยต้องน าหลักสูตรที่ผ่านการขออนุมัติจาก สกอ. บันทึกลงในระบบ 
CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับอุดศึกษา) ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ36 

รวมถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานของอาจารย์ 



 

๑๖ 

 

  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  รายงานเพ่ิมเติมว่า ในส่วน
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร องค์ประกอบที่ 1 ผ่านทั้งหมด แต่จะมีบางหลักสูตรที่มีคะแนนประเมินต่ า 2 

เช่น แพทย์แผนไทยเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดเป็นปีแรก  เช่นเดี่ยวกับสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ที่ได้รับคะแนน
การประเมินต่ าก็เนื่องจากเพ่ิงมีการเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก   4 

  ประธาน กล่าวว่า  ที่รายงานมาแล้วนั้นคือผลงานของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560  
และจะต้องมีการประเมินในปี 2561  จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรทุกคนช่วยกัน6 

พัฒนาหลักสูตรให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติที่ยังพบปัญหาทั้งในสาขา
แพทย์แผนไทยที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายท่านแต่ไม่มีนักศึกษาและได้เปิดรับในปีที่ผ่านมา 6 คน  8 

ในทางกลับกันสาขาธุรกิจการบินที่มีนักศึกษาจ านวนพอสมควรแต่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียง  1 ท่าน  
ในส่วนนี้จึงยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และยังพบปัญหาในด้านการบริหารจัดการและการรายงานผล10 

ด้านการเงินและงบประมาณ  ทั้งนี้  เมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
จัดท าแผนการแก้ปัญหา ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วพบไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เนื่องจากจะมีผลท าให้12 

มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย
นานาชาติพระนครจะน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  14 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 16 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  18 

 
5.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2561  20 

นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี   เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 22 

2561  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ใน
การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ตามเอกสารที่ได้น าเสนอในที่ประชุม24 

เป็นเอกสารที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่   13  พฤศจิกายน  2561 เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่  16  พฤศจิกายน  2561  โดยขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร26 

ทุกท่านช่วยพิจารณา  ตรวจสอบข้อมูลและกรอกรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมให้ในส่วนที่ขาดหายไป  ซึ่ง
ข้อมูลที่น าเสนอต้องชัดเจน  เอกสารในเล่มจะประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์จะ28 

ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน  โครงการตั้งแต่ปี 2559 , 2560 และ 2561  ในส่วนต่อเนื่องสามารถ
เขียนจากแผนงบประมาณ 2562  ได้  หากได้ด าเนินการในส่วนใดแล้วช่วยเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์30 

และส่งกลับให้กองนโยบายและแผนเพ่ือด าเนินการจัดท ารูปเล่มให้มีความสมบูรณ์  และส่งมอบให้
คณะท างานขององคมนตรีต่อไป 32 

ประธาน กล่าวว่า  ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งแล้วว่าในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  จะต้องมีการกลั่นกรองรายละเอียดของโครงการที่จะน าเสนอขออนุมัติ34 

งบประมาณในปี พ.ศ. 2562  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและ
พัฒนาครู  ซึ่งเป็น 2 เรื่องส าคัญท่ีองคมนตรีจะเข้ามาติดตามผลการด าเนินงาน 36 

มติที่ประชุม   มอบกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านพิจารณา ตรวจสอบและเพ่ิมเติมรายละเอียด
ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน โดยส่งคืนให้กองนโยบาย38 

และแผน  ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2561 



 

๑๗ 

 

5.3   การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ของพลเอก 
ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ   องคมนตรี 2 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี   ในวันพฤหัสบดีที่  22  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมพระเทพรัตนดิลก (ห้องประชุม 4)  ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและ6 

ศูนย์วัฒนธรรม  ตามเอกสารประกอบการประชุมได้สรุปช่วงเวลาก าหนดการเตรียมการซึ่งขณะได้นี้ถึงช่วง
สัปดาห์ที่ 5 คือการน าเสนอข้อมูลต่ออธิการบดี แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เท่าที่ควร จึง8 

เห็นว่าจะต้องมีการติดตามงานในวันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  แทน ในวันที่  14 – 15  
พฤศจิกายน  ทีมงานจะต้องเร่งด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม10 

สภามหาวิทยาลัยในวันที่  16  พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนน าเสนอต่อองคมนตรีในวันที่  22 พฤศจิกายน 2561  สิ่งส าคัญขณะนี้คือต้องขอข้อมูลจากทุกพ้ืนที่  12 

และจะมีการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโดยกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีใน
วันที่  9 พฤศจิกายน  เวลา 09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 14 

ในส่วนของก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมในวันที่   22  พฤศจิกายน  2561 คณะผู้บริหารและ
คณะท างานควรจะต้องพร้อมกันที่อาคารพุทธวิชชาลัยตั้งแต่เวลา  07.00 น.  เวลา  07.30  น.  16 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  เวลา  08.30  น.  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรีและคณะ
ผู้ติดตามเดินทางถึงอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) และเข้าพักที่ห้องรับรอง   ซึ่ง18 

องคมนตรีจะตรงต่อเวลามาก  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยควรจะพร้อมก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึง  เวลา 09.00 
– 11.00 น.  รับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามที่ได้เข้าร่วม20 

ประชุมเพ่ือรับการตรวจเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  หลังจากท่ีองคมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแนะน าตัวและในขณะที่แนะน าตัวท่านจะสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จากผู้ที่22 

เกี่ยวข้องโดยจะให้ความสนใจตัวแทนจากชุมชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง  หลังจากนั้น
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น กทม.จะรายงานว่ามหาวิทยาลัยได้เข้าไป24 

มีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครู หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผล
การด าเนินงาน  ซึ่งก าหนดเวลาไม่ควรเกิน 45 นาที   เวลา 11.00 – 12.00  น.  เยี่ยมชมนิทรรศการ26 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร
กลางวัน  เวลา  13.00 – 14.30 น. พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี น้อมน าพระราโชบายด้าน28 

การศึกษาสู่ผู้บริหาร  อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูจนถึงเวลา  14.30  น. พลเอกดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ  องคมนตรีและคณะเดินทางกลับ  30 

การล าดับเอกสารเพ่ือการน าเสนอข้อมูล  ขณะนี้ข้อมูลพ้ืนฐานความเป็นมาของมหาวิทยาลัยซึ่งได้
รวบรวมไว้พร้อมแล้ว เหลือเพียงการส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งนี้  32 

ในส่วนข้อ 1.3 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  ข้อมูลที่ต้องด าเนินงานคือการ
ด าเนินงานก่อนมีพระราโชบาย ในปี พ.ศ. 2559 – 2560  และข้อมูลการด าเนินงานหลังมีพระราโชบาย 34 

ซึ่งจะเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นการน้อมน าพระราโชบายสู่การปฏิบัติ ในส่วนของปี พ.ศ. 2561  
และจะต้องรายงานว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยจะมีแผนการด าเนินงานอย่างไร  เพ่ือให้36 

สอดรับกับการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันประชุม
เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   38 



 

๑๘ 

 

จากข้อมูลการจ าแนกการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์  เป็นการพัฒนาจากรายงาน Baseline 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 ทั้ง 38 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน  ดังนั้นเพ่ือให้เป็น2 

มาตรฐานการด าเนินงานเดียวกัน  ทีมงานขององมนตรีจึงน ามาสังเคราะห์และได้เอกสารตามรูปแบบที่
น าเสนอ  ตัวอย่างแรกเป็นการจ าแนกการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น กลุ่ม4 

โครงการ จะมีงานลักษณะใดบ้าง ซึ่งจ าแนกได้  4 ลักษณะคือ 1.โครงการพัฒนา  ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานคือการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  2.6 

โครงการวิจัย ผลลัพธ์ของการด าเนินงานคือการสร้างฐานข้อมูล/องค์ความรู้/นวัตกรรม  3.โครงการอบรม/
บริการวิชาการ  ผลลัพธ์ของการด าเนินงานคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผนปฏิบัติการ  และ 4.กิจกรรม8 

สัมพันธ์  ผลลัพธ์ของการด าเนินงานคือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิบัติการ  ซึ่งผลลัพธ์ที่
ต้องการมีทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและการศึกษา / เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือด้าน10 

ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวอย่างในการออกแบบตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยจะต้องน าไปด าเนินการในการ
เขียนโครงการ  โดยทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาจากโครงการที่ได้เขียนเพ่ือขออนุมัติงบประมาณไว้ที่กอง12 

นโยบายและแผน  ซึ่งหากจะวิเคราะห์ว่าโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่นั้น      สามารถตอบโจทย์
หรือสอดรับตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ก าหนดหรือไม่  จากการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ14 

จันทรเกษม ได้มีการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วน ของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในกลุ่มของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ซึ่งมีทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ(เขตกรุงเทพมหานคร) ได้ฐานใน16 

การพัฒนาเรื่องโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทัองถิ่นและได้จัดท าเป็น  5  โครงการตามที่เสนอไว้  
ซึ่งทั้ง 4 พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบควรจะมีโครงการหลักตามที่ได้น าเสนอไว้ใน 5 โครงการหลักนี้ และ18 

มี KPI สอดรับตามที่ก าหนด เช่น โครงการที่  1 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  ในกลุ่มได้มีการ
วิเคราะห์แล้วพบว่าปัญหาเกิดจาก ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการออกแบบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งในส่วนของ20 

มหาวิทยาลัยอาจจะมีเพ่ิมเติมจากนี้ได้  ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ไว้ 2 ข้อคือ  1. จ านวนผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการหรือองค์ความรู้ที่ชุมชนได้รับการบูรณาการเรียนการสอน  การวิจั ยและบริการเพ่ือพัฒนา22 

มูลค่าเพ่ิม 2. จ านวนเครือข่ายร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ หรือองค์ความรู้ที่ด าเนินการชุมชน  
โครงการที่ 2 การบูรณาการพันธกิจเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น ปัญหาเกิดจาก24 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดไว้  1. ฐานข้อมูลรายได้ ปัญหา  และความต้องการของ
ชุมชน  2. จ านวนหลักสูตรที่อาจารย์  นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตใน26 

ชุมชนท้องถิ่น  3. จ านวนครัวเรือนที่น าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพ  4. รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการเพ่ิมมากขึ้น  โครงการที่ 3  การส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิ28 

หน้าที่ของตนเอง โครงการที่ 4  ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ทางด้านการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการที่ 5  พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 30 

ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และในส่วนที่จะมหาวิทยาลัยจะต้องน าเสนอต่อไป  อยากให้ทั้ง 
4 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยโดยบุคลากรหรือ32 

นักศึกษาได้รับรางวัลเกียรติยศหรือมีผลงานใดที่น่าภาคภูมิใจบ้าง  
ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอผลงาน  ได้จัดท าแบบรายงานการเก็บข้อมูลเพ่ือให้34 

แต่ละพ้ืนที่ได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน  ซึ่งข้อมูลที่จะต้องบันทึกลงในแบบรายงานประกอบด้วย
รายละเอียด เช่น ชื่อโครงการ  การด าเนินงาน  ปัญหา  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงานและการด าเนินงานใน36 

ปีต่อ ๆ ไป โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ดูแลได้รวบรวมข้อมูลและน ามาสังเคราะห์ร่วมกันในวันที่   9 
พฤศจิกายนนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผนได้ดึงข้อมูลในส่วนของเงินงบประมาณ38 



 

๑๙ 

 

แผ่นดินให้แล้ว  แต่ในส่วนของการด าเนินงานนั้น  ไม่ได้จ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการลงพ้ืนที่  
ดังนั้น จึงต้องเก็บข้อมูลจากทุกโครงการที่ลงพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2561  เพ่ือรายงานเป็นภาพรวมของ2 

มหาวิทยาลัย  ส่วนในปี พ.ศ. 2562  การก าหนดโครงการจะต้องครอบคลุมตาม 5 โครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง  5  โครงการ  ส่วนของโครงการที่ 3 การส่งเสริม4 

ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง นั้น พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี  ได้ให้ข้อแนะน าไว้ว่าอาจจะไม่เป็นโครงการเฉพาะแต่อาจจะแทรกอยู่ในโครงการอ่ืน ๆ ทั้ง  4 6 

โครงการก็ได้  แต่จะต้องชี้ให้เห็นได้ว่า ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างไร  ดังนั้น ทุกพ้ืนที่ต้องร่วมกันพิจารณาโครงการว่าได้ครอบคลุมตามโครงการที่8 

ก าหนดไว้ใน 5 โครงการหลักหรือไม่  หากยังไม่ครอบคลุมจะขอให้ช่วยเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให้ครอบคลุม
ทั้ง 5 โครงการหลัก   10 

นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  ชี้แจ้งข้อมูลว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการ  ซึ่งไม่12 

สามารถตอบได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่  แต่หากจะเริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  และมีพระราโชบายในเรื่องการ
พัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2560 ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมเนื่องจากยังไม่ได้มีการก ากับ14 

อย่างชัดเจน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในฐานเดิมคือรูปแบบของการบริการ
วิชาการ  เมื่อมีพระราโชบายแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง  จากการตรวจ16 

เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งพบว่ายังไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณรองรับการ
ด าเนินการ  ส่วนในปี 2561  มีการก ากับอย่างชัดเจน  โดยการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  จากที่ผ่านมา18 

พบว่าหากองคมนตรีได้ลงพ้ืนที่แล้วพบว่าพ้ืนที่นั้นยังไม่มีการพัฒนาหรือการด าเนินการใด ๆ ก็จะถามหาว่า
พ้ืนที่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏใด  ดังนั้น  การก ากับการด าเนินงานจะชัดเจนมาก20 

ขึ้นในปี พ.ศ. 2562  ซึ่งจะถูกควบคุมด้วยงบประมาณ  การก ากับโดยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ท าให้การด าเนินงานขับเคลื่อนไปได้  ปัญหาที่องคมนตรีมองเห็นคือการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่สามารถ22 

เข้าไปแก้ปัญหาได้ทุกพ้ืนที่  เพียงแต่ขอให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐาน  ปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและด าเนินงานให้ได้ตามโครงการหลักท่ีก าหนดไว้ทั้ง 5 โครงการ  ในส่วนพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยไม่24 

สามารถเข้าไปด าเนินการได้จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคได้ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถด าเนินการได้   
 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตามพระราโชบาย26 

ที่ได้ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สิ่งส าคัญหรือความคาดหมายของพระราโชบายคือผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน  โครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ต้องการทราบปัญหาและเป้าหมาย  28 

รวมถึงผลลัพธ์หรือผลผลิตของการด าเนินการในโครงการนั้น ๆ บางครั้งภาพรวมจะถูกก าหนดโดยกลไกเป็น
ส าคัญ ระบบการด าเนินการและการเบิกจ่าย  ซึ่งหลายหน่วยงานจะต้องร่วมกันด าเนินงานและต้องมีความ30 

ชัดเจนในเรื่องของการลงพ้ืนที่  เช่น จะต้องตอบได้ว่าโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มี
ค่าใช้จ่ายใดที่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้  ในการเขียนโครงการเมื่อวิเคราะห์ตามแผน32 

งบประมาณพบว่าค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  แต่เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้โครงการนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จได้  จะแก้ไขในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนใน34 

เรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง  หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะช่วยด าเนินการในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างซึ่งมี
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องหลายๆ ส่วน 36 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  สิ่งส าคัญที่สุดในขณะนี้คือต้องการ
ข้อมูลที่จะน ามาสังเคราะห์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่องของการบริหาร38 



 

๒๐ 

 

จัดการในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น  เห็นควรให้น าเข้าหารือในที่
ประชุมเพ่ือให้เกดิความชัดเจน  รวมถึงระบบ  กลไกในการด าเนินงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลายกิจกรรมและ2 

มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  จึงต้องหารือร่วมกันทั้งหมด ซึ่งหลังจากวันที่   22 พฤศจิกายน  ตาม
ก าหนดการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและองคมนตรี4 

แล้ว  จะต้องน ากลับมาประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้เตรียม
โครงการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แต่สิ่ง6 

เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในขณะนี้คือโครงการที่จะด าเนินการให้ครอบคลุม 5 โครงการหลักในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  และผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561  8 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  จาก Baseline ที่ก าหนดเห็นได้ชัดเจน
ว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการคือการรายงานผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา10 

ท้องถิ่น  และสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน  ใน 4 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมีโครงการใดบ้าง  ซึ่งจะต้องได้รับประโยชน์ทั้ง 12 

2 ฝ่ายคือทั้งมหาวิทยาลัยคืออาจารย์ผู้ลงพ้ืนที่และชุมชนเจ้าของพ้ืนที่จะต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันและ
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในการด าเนินการ  ในส่วนของ  social impact (ผลลัพธ์ทางสังคม)  คือคุณค่าทาง14 

สังคมที่เกิดจากการด าเนินการของโครงการหรือกิจการ นั้น ๆ  ซึ่งควรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจของโครงการ  สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาของทั้ง 4 พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ16 

พระนครรับผิดชอบอยู่และยังไม่มีการด าเนินการในส่วนนี้คือ  Baseline data เช่น ข้อมูลของชุมชน  ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ นั้น ๆ  จ านวนพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด าเนินการ หากมหาวิทยาลัยไม่ก าหนดให้18 

ชัดเจน  ผลการด าเนินงานก็จะตอบไม่ได้ว่าเกิดผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลการด าเนินงานในส่วนใดบ้าง จึง
ต้องสร้าง Baseline ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือใช้วัดในเรื่องของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้20 

อย่างชัดเจน  จึงขออนุญาตเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้จัดท าเป็นข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงภาพ
ประกอบการด าเนินโครงการ 22 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  หลังจากวันที่  22 
พฤศจิกายนนี้  มหาวิทยาลัยจะต้องสรุปผลให้ได้ว่าจะวางแผนการด าเนินงานอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม24 

เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  สิ่งที่องคมนตรีให้ความสนใจและจะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมคือ การ
ประเมินโครงการที่ได้รับผลการประเมินเป็นความพึงพอใจ นั้น  เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ควรจะได้  หากพิจารณา26 

จากโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่นั้นเชื่อว่ามีหลายโครงการมาก  แต่จะท าอย่างไรเพ่ือให้การ
น าเสนอผลงานสามารถตอบโจทย์ตามพระราโชบายในเรื่องของผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น และส่งกระทบ28 

ต่อชุมชนนั้น ๆ อย่างไรทั้งในเรื่องของรายได้ และเศรษฐกิจ  ดังนั้น  แต่ละพ้ืนที่จะต้องรายงานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561  และตรวจสอบโครงการที่ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 30 

2562  เพ่ือส่งให้กองนโยบายและแผนงาน  เป้าหมายอีกด้านหนึ่งที่องคมนตรีจะติดตามคือ มหาวิทยาลัย
มีหน้าที่ในการผลิตคนเพ่ือเป็นบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างไร  พระราโชบาย32 

ด้านการศึกษา  ก าหนดไว้ว่าการศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน ประกอบด้วย ๑. มีทัศนคติ
ที่ถูกตองตอบานเมือง  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  ๓. มีงานท า มีอาชีพสุจริต   ๔. เปนพลเมือง34 

ดี มีวินัย  ดังนั้น  โครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจะต้องสะท้อนตามพระราโชบายทั้ง   4  ข้อ  เช่น 
โครงการที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง 36 

จะสะท้อนพระราโชบายในข้อ 4 คือการเป็นพลเมืองดี มีวินัย  โครงการที่เกี่ยวข้องกับโอทอปจะสะท้อน
พระราโชบายด้านการศึกษาในข้อที่  3 คือมีงานท า  มีอาชีพที่สุจริต เป็นต้น  สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่มหา38 



 

๒๑ 

 

วิทยาลัยจะต้องเตรียมการในการตอบค าถามขององคมนตรีคือผู้ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เนื่องจากท่าน
ต้องการรับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ด าเนินโครงการ  โดยจะให้ความสนใจ  ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงและ2 

โครงการในพระราชด าริ หมายถึงอย่างไร  โครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสามารถตอบโจทย์ตาม
โครงการในพระราชด าริอย่างไรบ้าง หากโครงการที่อ้างอิงศาสตร์พระราชา  ผู้ด าเนินโครงการจะต้ องตอบ4 

ให้ได้ว่าน าศาสตร์ใดของพระราชามาใช้  เมื่อใช้แล้วเกิดผลสะท้อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  ซึ่งหมายความ
ว่าหากผู้ท าโครงการต้องการน าศาสตร์ของพระราชาไปใช้  จะต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง  ดังนั้น  ในส่วนของ6 

ผู้จัดท าโครงการจะต้องเตรียมพร้อมส าหรับการตอบค าถามด้วย  
 ในส่วนของการจัดนิทรรศการ  เนื่องจากองคมนตรีไม่มีเวลาพอในการลงพ้ืนที่  จึงให้มหาวิทยาลัย8 

จัดนิทรรศการเพื่อประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้แบ่ง 5  ส่วน  ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการ
แสดงผลการด าเนินงานของพ้ืนที่ทั้ง 4 พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  และอีก 1 นิทรรศการจะเป็นการ10 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครูซึ่งในส่วนนี้วิทยาลัยการฝึกหัดครูจะต้องเตรียมข้อมูล
และน าเสนอผลงานด้วยนิทรรศการ  ที่ส าคัญงานที่น ามาจัดนิทรรศการนั้น  ต้องเป็นผลงานที่มหาวิทยาลัย12 

เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยแท้จริง  และควรมีตัวแทนจากชุมชนเข้ามาให้ข้อมูลด้วย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 14 

จากข้อมูลที่เราได้ร่วมกันหารือแล้ว  จะเห็นได้ชัดว่าการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอผลงานด้วยการจัดนิทรรศการ 
และเน้นไปที่ผลงานการพัฒนาตามเขตพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ โดยแบ่งพ้ืนที่อีกหนึ่งส่วนเพ่ือแสดงผลงานด้าน16 

การผลิตและพัฒนาครูซึ่งจะแยกออกมาต่างหาก  และในแต่ละเขตพ้ืนที่จะมีแต่ผลงานที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน 18 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  กล่าวว่า  ในส่วนของการน าเสนอ
นิทรรศการนั้น  คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอผลงานจะต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ20 

รูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ ว่าจะน าเสนอในรูปแบบใด  แต่ละพ้ืนที่จะต้องสะท้อนข้อมูลออกมา
เพ่ือให้ฝ่ายน าเสนอผลงานได้ออกแบบและจัดนิทรรศการ  แต่ในส่วนของผลงานการผลิตและพัฒนาครูนั้น 22 

ต้องขอให้วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นหลักในการด าเนินการ  หากต้องการให้หน่วยงานใด  หรือต้องการให้
ใครเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการครั้งนี้ด้วย  ขอให้แจ้งกับฝ่ายเลขานุการโดยด่วนเพ่ือประสานการ24 

ท างานร่วมกัน 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  กล่าวว่า  การน าเสนอผลการด าเนินงาน26 

ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน  แต่อยากให้ตกลงและท าความเข้าใจใน
เรื่องของข้อมูลที่จะน าเสนอ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนกับทีมงานผู้รับผิดชอบข้อมูล หากมีทีมงานคนใดคน28 

หนึ่งไม่อยู่คนที่อยู่ในทีมงานนั้น ๆ จะสามารถช่วยกันตอบข้อมูลได้   โครงการที่จะน าเสนอของปี 59 และ 
60 และ 61 เป็นโครงการที่เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ตามพระราโชบาย ซึ่งบางส่วนได้รับการอนุมัติงบประมาณ30 

จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  รวมถึงทุนสนับสนุนจากภายนอกโดยสถาบันวิจัยหรือส่วนอ่ืน ๆ  
แต่ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนมาก32 

ขึ้น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดยกองนโยบาย
และแผนได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณและขอให้รองอธิการบดีทุกท่านที่เป็นประธานแต่ ละพ้ืนที่ 34 

ทบทวนโครงการที่น าเสนอขออนุมัติงบประมาณว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและ
ครอบคลุมโครงการหลักทั้ง 5 โครงการที่เป็นต้นแบบแล้วหรือไม่  แต่ยังมีความคิดเห็นในเรื่องของรูปแบบ36 

การเขียนขออนุมัติโครงการเนื่องจากจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเมื่อจัดท าโครงการนี้แล้วจะมีผลลัพธ์ หรือ
มีอะไรดีขึ้นบ้างกับชุมชนนั้น ๆ จึงได้ขอส่งคืนกองนโยบายแผนกลับไปก่อน  และเห็นว่าในส่วนของ38 



 

๒๒ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต้องมีความชัดเจนในหลักและวิธีการเขียนขออนุมัติงบประมาณ  รวมถึงการ
ก าหนดพ้ืนที่ในการลงพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น  ของจังหวัดนครนายก  หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับจังหวัด2 

นครนายกแล้วท าให้ทราบว่าจังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ที่เป็นหมู่บ้านยากจน 9 หมู่บ้าน  ดังนั้นการก าหนด
พ้ืนที่ของจังหวัดนครนายกจึงต้องให้ความส าคัญกับ 9 หมู่บ้านตามข้อมูลของจังหวัด  จากนั้นจึงขอให้4 

ทีมงานที่จัดท าโครงการไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่บ้านเพ่ือน ามาเขียนโครงการของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ให้สอดรับกับความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดนครนายก  ในส่วนของส านักศิลปะและ6 

วัฒนธรรมที่ได้มีการลงพ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง  ตามที่ได้ทราบข้อมูลแล้ วส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการจัดท าโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมผู้สูงอายุ  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง8 

เห็นว่าน่าจะน ามาเสนอเป็นผลงานที่โดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี  จึงควรจะชัดเจนว่าจะน าเสนอในรูปแบบอย่างไรซึ่งอยากให้มีการน าเสนอในรูปแบบที่แสดงให้เห็น10 

ว่าในพ้ืนที่เดิมที่มหาวิทยาลัยได้ดูแลและมีการลงพ้ืนที่อยู่แล้วมีความเข้มแข็งอย่างไรบ้าง  และหลังจากมี
พระราโชบายแล้ว  เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  และเห็นว่าในส่วนของข้อมูลเรื่องการผลิตและพัฒนา12 

ครูหากแต่ละพ้ืนที่มีผลงานที่เก่ียวข้อง  ก็สามารถน าเสนอเป็นข้อมูลให้วิทยาลัยการฝึกหัดครูได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า ส าหรับโครงการของปีงบประมาณ 14 

พ.ศ. 2561  อาจจะยังไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่ที่ก าหนดแต่ก็สามารถน ามารายงานผลได้หากเห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่  แต่โครงการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นแผนการ16 

ด าเนินงานว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ และต้องชัดเจนในเรื่อง
ของพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปด าเนินการ  ซึ่งต้องชัดเจนในเรื่องของพ้ืนที่ เช่น นครนายกแบ่งเป็น  4 18 

อ าเภอ  มหาวิทยาลัยลงพ้ืนที่อ าเภอใดบ้าง เช่น หากเลือกอ าเภอองครักษ์  จะต้องตอบได้ว่าลักษณะ
กายภาพของอ าเภอองครักษ์เป็นอย่างไร  ท าไมถึงเลือกพ้ืนที่ดังกล่าว  และมีความสอดคล้องกับโครงการที่20 

จะด าเนินการอย่างไร  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมงานแต่ละพ้ืนที่ต้องหารือร่วมกันเ พ่ือจัดท าโครงการต่อไป  และขอ
ฝากแต่ละพ้ืนที่ช่วยดึงผลงานที่จะน าเสนอในการจัดนิทรรศการ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายน าเสนอผลงานจะได้22 

น าข้อมูลมาออกแบบการจัดนิทรรศการต่อไป  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์   เสนอว่า  จากข้อมูลที่ได้รับจากพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่  เห็น24 

ว่าหากมีการก าหนดผังการจัดนิทรรศการไว้ชัดเจนแล้ว  เห็นควรให้แต่ละพ้ืนที่สามารถออกแบบการ
น าเสนอผลงานของแต่ละพ้ืนที่ได้เอง  เนื่องจากระยะเวลาการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัดโดยให้แต่ละพ้ืนที่26 

เสนองบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดท านิทรรศการ  ในส่วนของคณะกรรมการส่วนกลางจะจัดในเ รื่องของ
บอร์ดท่ีจะน าเสนอให้ตามรูปแบบที่เตรียมไว้   28 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะขอรายละเอียดการออกแบบ
การน าเสนอนิทรรศการของแต่ละพ้ืนที่ในวันที่  12  พฤศจิกายน  อาจจะต้องประสานแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหารือ30 

ร่วมกับทีมงานการน าเสนอผลงานและสรุปและออกแบบร่วมกันในวันที่  13 พฤศจิกายน  และขอหารือที่
ประชุมในเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินงาน  ซึ่งในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในส่วนของการ32 

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดหรือชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปจัดกิจกรรม  จัดโครงการและจะน าผลงานมา
น าเสนอ  จึงขอฝากกับผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนในเรื่องของงบประมาณ  รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วน34 

ต่าง ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  สอบถามเพ่ิมเติม36 

ว่า  ในส่วนของการประเมินผลการจัดงาน  ต้องการให้ออกแบบสอบถามในลักษณะเช่นไร หากจะประเมิน



 

๒๓ 

 

ในเรื่องของความพึงพอใจมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ประโยชน์จากการจัดงาน  ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มีการออกแบบใน
เรื่องของการประเมินผลไว้ 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ความต้องการที่แท้จริงของการ
จัดท าผลการประเมินการจัดงาน  ตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้คือให้จัดท าแบบประเมินผลการจัดงาน  เก็บ4 

ข้อมูลและสรุปผลการจัดงานเพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผลการจัดงานในที่นี้หมายถึง
ความพร้อมและประสิทธิภาพของการจัดงาน  ทั้งในเรื่องการจัดงาน  การประสาน เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  6 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาในการจัดงานครั้งต่อไป 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะว่า  การจัดท าแบบ8 

ประเมินผลและการรายงานผล  ควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  หน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่า
ด าเนินการได้มีประสิทธิภาพหรือไม่  อาจจะใช้วิธีการสังเกตซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้แบบสอบถาม  10 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เสนอว่า  ควรตั้งวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานครั้งนี้ไว้  และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เคยให้12 

ข้อเสนอแนะในการน าเสนอแผนและกิจกรรมว่า ต้องการเห็นผลการประเมินเชิงคุณภาพมากกว่านี้ และให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่งจะสามารถน าไปตอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ 14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  หารือท่ี 
ประชุมว่า  เห็นควรมีการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการจัดงานหลังจากท างานเสร็จแล้ว  เพ่ือให้ได้ผลการ16 

ด าเนินงานที่เป็นข้อเท็จจริงและสามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดงานครั้งต่อไป  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  18 

2556/๒๕61  ลงวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการตรวจเยี่ยมของ
องคมนตรีในการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด 16 20 

ฝ่าย ในฝ่ายที่ 2  ซึ่งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจะประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์  ซึ่งก าหนดหน้าที่ให้ไว้ดังนี้  1.ประสานงานการติดตามผลการด าเนิน22 

ภารกิจของมหาวิทยาลัย  2. วางแผนการติดตามผลการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย   3. ก าหนด
กิจกรรมการน าเสนอต่อองคมนตรี  4.  รวบรวมข้อมูลการพัฒนาพื้นที่และข้อมูลการผลิตและพัฒนาครูของ24 

แต่ละพ้ืนที่ และ  5. ประสานงานกับคณะท างานองคมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน  คณะกรรมการ
ชุดที ่3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โดยขอให้ช่วยออกแบบการใช้งานไว้เบื้องต้นก่อน  โดยใช้พื้นที่ชั้น 26 

2 ทั้งหมด ห้องประชุม 1 ใช้บรรยายในภาคบ่าย โดยพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี จะน้อมน า
พระราโชบายด้านการศึกษาสู่ผู้บริหาร  อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู   ห้องประชุม 2 ใช้28 

จัดเป็นห้องรับรอง  ห้องประชุม 3 จัดเป็นห้องอาหาร  และห้องประชุม 4  จัดเป็นห้องประชุมรายงานผล
การด าเนินงานในภาคเช้า ส่วนโถงด้านหน้าห้องประชุม 3 และห้องประชุม 4 จะใช้จัดนิทรรศการการ30 

น าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจะเพ่ิมพ้ืนที่การจัดอาหารที่บริเวณชั้น  1  ส าหรับ
คณะท างาน อาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมงาน  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ขอให้ช่วยดูแลเรื่องระบบเนื่องจากจะพบ32 

ปัญหาบ่อยครั้งเมื่อถึงเวลาใช้งาน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของฝากให้อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ  
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับทราบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่  22  ฝ่ายรักษาความ34 

ปลอดภัยให้ดูแลเรื่องการจราจรและการจอดรถส าหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน  ฝ่ายยานพาหนะขอให้
เตรียมการเรื่องรถไว้ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้งาน ฝ่ายจัดท าหนังสือเชิญได้จัดท าหนังสือเรียบร้อยแล้ว 36 

แต่ขอให้ช่วยจัดท าบัญชีรายชื่อแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่เชิญเพ่ือตรวจสอบว่ามีหน่วยงานหรือบุคคลใด
ที่ยังไม่ได้ประสานเชิญหรือไม่โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้อ านวยการกองกลาง  ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ38 



 

๒๔ 

 

และนิทรรศการ ฝ่ายนี้จะเริ่มด าเนินงานการได้เมื่อได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายในวันที่   9  พฤศจิกายน อาจจะ
ต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการท างานและหลังเวลาราชการ  ฝ่ายจัดบรรยายพิเศษ จะต้องมีการสรุปรายงาน2 

หรือไม่โดยจะขอให้ฝ่ายจัดบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  
อาจารย์ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูและทีมงานจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูท าหน้าที่ในการ4 

สรุปผลการบรรยาย  คณะกรรมการฝ่ายที่  11  เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจะท าหน้าที่ในการต้อนรับ
แขกผู้มีเกียรติ  รวมถึงการดูแลแขกผู้มีเกียรติในห้องอาหารด้วย ฝ่ายที่  12  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 6 

มอบหมายให้ฝ่ายคหกรรมท าหน้าที่ดูแลในการจัดอาหารให้แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรและคณะท างานรวมถึง
นักศึกษาที่มารับฟังบรรยาย  โดยฝากให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับฝ่ายจัดท าหนังสือเชิญและฝ่ายปฏิคม  8 

พิจารณาการจัดให้แขกผู้มีเกียรตินั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับองคมนตรีโดยต้องก าหนดบุคคลตามที่นั่ง
ไว้เฉพาะ  ฝ่ายพิธีกรควรก าหนดไว้ในห้องประชุม 2 คนและการจัดบรรยาย  โดยขอให้คณะกรรมการฝ่าย10 

พิธีกรไปจัดพิธีกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา  ฝ่ายการเงินขอฝากผู้อ านวยการกองคลังในการด าเนินการ
ด้านการเงิน  และฝ่ายประเมินผลซึ่งได้คุยในเรื่องของรายละเอียดไว้แล้ว 12 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม ของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี  โดยมอบผู้ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 14 

1.  มอบประธานแต่ละพ้ืนที่ประชุมคณะท างาน รวบรวมข้อมูลที่จะน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการพัฒนาท้องถิ่นของปี  2560 – 2561  และเขียนเสนอ16 

โครงการที่จะขออนุมัติงบประมาณและด าเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยน าส่งให้ที่เลขานุการ
รองอธิการบดีหรือกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 18 

2. มอบวิทยาลัยการฝึกหัดครูรวบรวมข้อมูลที่จะน าเสนอผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการผลิตและพัฒนาครู และน าส่งให้ที่ฝ่ายเลขานุการหรือกองนโยบายและแผน20 

ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
3. มอบฝ่ายเลขานุการ  ประสานกับคณะกรรมการเตรียมการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในการ 22 

ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกฝ่าย  เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 24 

   
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 26 

6.1  รายงานการเปิดศูนย์ควบคุมการสั่งการพื้นที่ความปลอดภัย (Safety Zone)     
 อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้28 

จัดตั้งศูนย์ควบคุมการสั่งการพื้นที่ความปลอดภัย  (Safety Zone)  โดยได้จัดพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่  7 
สิงหาคม ที่ผ่านมา   ซึ่งในรายงานจะมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดต่อในกรณีที่30 

หน่วยงานต้องการขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์  ทั้งในเรื่องของการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา
ด้วย  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าประจ าการที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและ32 

ฝากประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ 
 นางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  รายงานเพ่ิมเติมว่า  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  จะเข้า34 

ประจ าการที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งในขณะนี้มีปัญหาเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง 
ได้มายกหม้อไฟฟ้าไป  ส่วนรายละเอียดต้องขอให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้รายงานให้ทราบ 36 

 นายสมประสงค์  โชคลาภ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รายงาน
ว่า  เนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าเดิมเป็นของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  และยังไม่ได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ38 



 

๒๕ 

 

เป็นของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงยังไม่ได้ช าระค่าไฟฟ้า 2 เดือน  จึงเป็นเหตุให้การไฟฟ้ามายกมิเตอร์
ออกไป ในส่วนของกองอาคารจึงได้ประสานงานกับการไฟฟ้าเพ่ือขอให้มาติดตั้งมิเตอร์ใหม่  2 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 4 

  6.2  นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2561 ในวันอังคารที่  
4  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 6 

100 ปีการฝึกหัดครูไทย 
 8 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
  10 

 
     นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย 12 

        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 
        นางสาวธนกมล  ธาราวุฒิ 14 

        ผู้จดบันทึกการประชุม 
 16 

        นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 18 

         


